



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ผลวิจัยชี้นักศึกษาติดมือถือ คุยกระหน่ำ 39 นาทีต่อครั้ง

นางพรรณิ บุญประกอบ ผู้วิจัยการสำรวจพฤติกรรมการใช้และจัดโทรศัพท์มือถือ-แบตเตอรี่ของคนไทย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยผลวิจัยดังกล่าวว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากนิสิต นักศึกษา และบุคคลจากอาชีพต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 2,176 คน พบว่า โดยเฉลี่ยคนไทยมีโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ 1-3 เครื่อง รวมทั้งบริษัทเจ้าของเครือข่ายยังส่งเสริมให้มีการทำโปรโมชั่นสนับสนุน การขายหลายรูปแบบ จึงทำให้คนใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น และเมื่อมีการใช้โทรศัพท์มากทำให้มีขยะคือแบตเตอรี่ที่มีจำนวนมากขึ้นไปด้วยและยังเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การใช้โทรศัพท์ในสังคมมากยังทำให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสังคม ตั้งแต่การขับรถไปใช้โทรศัพท์ไป การโทรศัพท์ในที่ห้ามใช้โทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์ขณะข้ามถนน หรือขณะฝนตกและอยู่ใกล้สายไฟแรงสูง เป็นต้น

นางพรรณิ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังพบว่านิสิตนักศึกษาใช้โทรศัพท์มือถือโดยเฉลี่ย 39 นาทีต่อครั้ง ขณะที่กลุ่มคนทั่วไปใช้โทรศัพท์เฉลี่ย 17 นาทีต่อครั้ง และผู้ใช้โทรศัพท์ส่วนใหญ่เปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมาแล้วจำนวน 2 ก้อน และเมื่อแบตเตอรี่เสื่อมจะเก็บไว้ที่บ้าน และทิ้งปะปนกับขยะอื่น ๆ ส่วนเรื่องพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของประชาชนทั่วไปจะมีความระมัดระวัง ปลอดภัยและตั้งใจจัดแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมาแล้วจำนวน 2 ก้อน และเมื่อแบตเตอรี่เสื่อมจะเก็บไว้ที่บ้าน และทิ้งปะปนกับขยะอื่น ๆ ส่วนเรื่องพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของประชาชนทั่วไปจะมีความระมัดระวัง ปลอดภัยและตั้งใจจัดแบตเตอรี่มากกว่านักเรียน นิสิต นักศึกษา ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนมากขึ้น รวมทั้งบริษัทที่จำหน่ายโทรศัพท์มือถืออาจจะต้องทำเป็นนโยบายของบริษัทร่วมกันในการรับผิดชอบในการใช้โทรศัพท์อย่างปลอดภัย และบอกถึงจุดทิ้งขยะมือถือให้มากขึ้นด้วย ไม่ใช่มุ่งแต่ประชาสัมพันธ์เพื่อจะขายโทรศัพท์เพียงอย่างเดียวจนลืมเรื่องอื่น ๆ นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรจะวางมาตรการดูแลปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการใช้โทรศัพท์มือถือด้วย.